



## สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	กฎหมาย
ข่าวประจำวัน	๒๖ เมษายน ๒๕๖๔		
หัวข้อข่าว	คณะกรรมการกิจการสภา รัฐสภาเกาหลีใต้ แก้ไขร่างกฎหมายรัฐสภาประเด็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน		



ที่มาภาพ: <https://n.news.naver.com/article/018/0004909210?from=line>

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการกิจการสภา รัฐสภาเกาหลีใต้ ได้แก้ไขและผ่านความเห็นชอบร่างแก้ไขกฎหมายรัฐสภาในประเด็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสมาชิกรัฐสภา โดยกำหนดให้สมาชิกรัฐสภาจำเป็นต้องมีการแจ้งและเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของกลุ่มสมรสและทายาทสายตรงของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้ประกาศบังคับใช้ไปแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนยังคงพบว่า ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรจึงทำให้คณะกรรมการกิจการสภาจำเป็นต้องแก้ไขบทบัญญัติรัฐสภาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ไปแล้ว สามารถนำมาบังคับใช้กับสมาชิกรัฐสภาได้อย่างเคร่งครัดมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ประธานรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ คน ได้เสนอแนวทางให้มีการปรับแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าว โดยกำหนดให้สมาชิกรัฐสภาที่มีหน้าที่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินทั้งของตน กลุ่มสมรส รวมถึงทายาทโดยชอบธรรมภายหลังเข้ารับตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาภายในไม่เกิน ๓๐ วัน ทั้งข้อมูลมูลค่าการถือครองหุ้น อสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนให้แก่ คณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภา ซึ่งข้อมูลของสมาชิกรัฐสภา กลุ่มสมรส และทายาทของตนที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคเอกชนทั้งหลาย กฎหมายกำหนดให้สมาชิกรัฐสภาจำเป็นต้องมีหน้าที่รายงาน และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะภายหลังเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง

ทั้งนี้ การกำหนดมาตรการทางกฎหมายให้สมาชิกรัฐสภามีหน้าที่ต้องรายงานบัญชีทรัพย์สินทั้งของตนเอง และบุคคลในครอบครัวอย่างเคร่งครัดมากขึ้นนั้น เป็นการให้ความสำคัญกับมาตรฐานของการบังคับใช้กฎหมายเป็นพิเศษของนักการเมือง เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของฝ่ายนิติบัญญัติให้เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งการแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวจะเสนอไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา และการยุติธรรม เพื่อพิจารณาเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องอีกครั้งก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเพื่อผ่านความเห็นชอบ และคาดว่าจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ของปีหน้า

ที่มาของข่าว:	<a href="https://n.news.naver.com/article/018/0004909210?from=line">https://n.news.naver.com/article/018/0004909210?from=line</a>
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๒๑/๖๔
ผู้ทาน	นางสาวศิริสา ชลายนานนท์	นักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ	
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	